

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát và phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày 25/02/2025, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát và phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tham dự có Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan: Lao động – Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc, Nội vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

Sau khi nghe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo nội dung cuộc họp, ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát là một chủ trương lớn có ý nghĩa quan trọng và nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước ta phát động từ Trung ương tới các địa phương. Hưởng ứng phong trào, tỉnh Lạng Sơn đã rất chủ động đi trước một bước huy động các nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ, cải thiện nhà ở cho các đối tượng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 188-NQ/TU, ngày 25/10/2024 về thực hiện Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh. Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện, xã thực hiện Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu trên địa bàn, đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo; đồng thời đã huy động các nguồn lực để tập trung thực hiện; hoàn thành chương trình trong năm 2025.

Về nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu và các đối tượng khác cần hỗ trợ cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến hết năm 2025 được tổng hợp từ các huyện, thành phố và phê duyệt theo Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 của UBND tỉnh. Tổng số hộ cần hỗ trợ là

4.405 căn, trong đó có 3.079 căn cần xây mới và 1.326 căn cần sửa chữa. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả, hướng tới mục tiêu hoàn thành 100% việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh trong năm 2025.

Qua xem xét, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đề khẩn trương triển khai Chương trình đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đề ra, đề nghị các cơ quan liên quan tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố:

- Tiếp tục đẩy mạnh và quyết liệt hơn nữa công tác tuyên truyền về việc thực hiện Nghị quyết số 188-NQ/TU, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình hỗ trợ nhà ở. Khẩn trương triển khai công tác sửa chữa nhà cho các hộ người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn theo kế hoạch đề ra, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/4/2025.

- Đối với các đối tượng người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được xác định và bố trí kinh phí theo Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai ngay công tác hỗ trợ theo quy định. Việc cấp bù kinh phí cho các hộ thuộc chương trình này sẽ được tỉnh xem xét, cân đối sau.

2. Sở Tài chính tiếp tục bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố trong quá trình tổ chức thực hiện, thanh toán và quyết toán kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà mới, sửa chữa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Chủ động theo dõi, kịp thời tham mưu UBND tỉnh phương án phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình, trong đó ưu tiên sử dụng ngay phần kinh phí tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 để triển khai sau khi được Trung ương giao.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường cơ quan chuyên môn mới phụ trách Chương trình chủ động tiếp cận công việc, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các nội dung thuộc chương trình theo đúng kế hoạch. Khẩn trương tham mưu Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh nhằm huy động sự tham gia, đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, cũng như đội ngũ công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân (đảm bảo nguyên tắc không sử dụng nguồn ngân sách nhà nước).

4. UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát và giải ngân nguồn

kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 3, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định. Trường hợp số kinh phí cấp còn dư, tổng hợp và chuyển lại cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét chuyển nguồn sang hỗ trợ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ.

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xem xét, tổng hợp, cân đối nguồn kinh phí và báo cáo cấp có thẩm quyền để tiếp tục phân bổ kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho các huyện, đảm bảo tiến độ thực hiện theo Chương trình của Nghị quyết số 188-NQ/TU. Chủ động vận động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh tham gia hỗ trợ Chương trình, huy động sự đóng góp từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, đảm bảo nguồn lực thực hiện. Tiếp tục đôn đốc các đơn vị đã đăng ký hỗ trợ, khẩn trương chuyển đủ số kinh phí đã cam kết. Trường hợp cần thiết, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành văn bản đôn đốc gửi đến các đơn vị đã cam kết hỗ trợ, đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện theo kế hoạch.

6. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước khu vực và Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh chỉ đạo các ngân hàng cấp huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương để tuyên truyền rộng rãi chính sách tín dụng ưu đãi dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn xây dựng, sửa chữa nhà ở. Hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục vay vốn, đảm bảo người dân nắm rõ và tiếp cận chính sách một cách thuận lợi. Tích cực vận động các nguồn lực trong hệ thống ngân hàng từ Trung ương đến tỉnh để tham gia hỗ trợ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện trên địa bàn tỉnh./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các thành phần dự làm việc;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(HVT).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Hà Minh Anh